



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๙/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวลลิตา กัดทอง ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเดิมชื่อ นางสาวกมลวรรณ กัดทอง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ลลิตา” ปัจจุบันผู้ร้องทำงานที่บริษัท เอวอท โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ มีรายได้เป็นรายเดือนประมาณสี่หมื่นบาทต่อเดือน ด้วยเด็กชายสมเจตน์ นามวงศ์ เป็นบุตรของนางสาวเมทนีภาดา นามวงศ์ ทั้งนี้นางสาวเมทนีภาดา และผู้ร้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเด็กมีบ้านเรือนใกล้เคียงติดกัน รู้จักสนิทชิดเชื้อกัน ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นางสาวเมทนีภาดาได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (เอชไอวี) ที่โรงพยาบาลในโครงการธรรมรักษนิเวศน์ ตำบลเขาสายมอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อเด็กชายสมเจตน์ยังเยาว์อยู่ ผู้ร้องได้ช่วยอุปการะเลี้ยงดู ด้วยความเมตตาสงสาร อีกทั้งนางสาวเมทนีภาดา ยังเป็นเพื่อนกับผู้ร้องมาก่อน ผู้ร้องจึงได้อุปการะเลี้ยงดูให้ความรักความเอ็นดูตลอดมา เมื่ออยู่ในช่วง เวลาทำงานก็อยู่กับผู้ร้องที่บ้านพักแถบสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเวลาวันหยุดงานก็มาพักที่บ้านของผู้ร้อง ที่ปทุมธานีตลอดมา โดยผู้ร้องได้ส่งเด็กชายสมเจตน์เข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลแถบสุวรรณภูมิเนื่องจาก ใกล้กับที่ทำงานของผู้ร้อง เนื่องจากบิดาของนางสาวเมทนีภาดา คือ นายพรวิษณุ นามวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ อำนาจปกครองเด็กชายสมเจตน์ที่เหลื่ออยู่ด้วยไม่ปรากฏผู้เป็นบิดาของเด็กชายสมเจตน์ ทั้งมารดาของ นางสาวเมทนีภาดา คือ นางสาวลำพอง งามเนตร ก็ไม่ทราบว่าจะไปอยู่แห่งใด ส่วนนายพรวิษณุประกอบอาชีพ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ก็ให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องจะรับเด็กชายสมเจตน์เป็นบุตรบุญธรรม ด้วยผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการรับเด็กชายสมเจตน์เป็นบุตรบุญธรรมดังกล่าว เนื่องจากตามกฎหมาย จำต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเพื่อให้มีคำสั่งให้ผู้ร้องรับเด็กชายสมเจตน์เป็นบุตรบุญธรรมได้ ผู้ร้องจึง ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสามารถรับเด็กชายสมเจตน์เป็นบุตรบุญธรรมได้

ศาลนัดไต่สวนในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เชิดทวิทรัพย์)

พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

